

Số: 26/BC-TĐB

Kon Tum, ngày 27 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh
tại thành phố Kon Tum năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TTHĐND ngày 24/11/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 137/TTHĐND-TH ngày 16/12/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuẩn bị Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại thành phố Kon Tum báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH NĂM 2024

1. Công tác giám sát việc tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề khác do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giao:

Trong năm 2024, Tổ đại biểu đã phổ biến, quán triệt và phân công các thành viên chủ động, thường xuyên tiến hành công tác giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn thành phố trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống cho nhân dân. Về hình thức giám sát, chủ yếu thông qua xem xét, đánh giá việc ban hành và triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Đến nay, chưa phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các văn bản chưa phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn thành phố Kon Tum gồm **08** đại biểu, trong đó có 04 đại biểu công tác tại tỉnh và 02 đại biểu công tác tại địa phương, 02 đại biểu là chức sắc tôn giáo.

Trong năm, các thành viên Tổ đại biểu đã tham gia đầy đủ **02** kỳ họp thường lệ và **04** kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh theo quy định và tham dự các kỳ họp HĐND tại địa phương nơi ứng cử. Duy trì họp thông nhất nội dung và triển khai các công việc của Tổ theo Quy chế hoạt động của HĐND. Thường xuyên thảo luận, trao đổi công việc, phân công nhiệm vụ giữa Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên để đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tại các kỳ họp, Tổ đại biểu đã phân công các thành viên tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường. Tổ đại biểu đã đóng góp 27 ý kiến qua thảo luận tổ.

Đối với nội dung chất vấn: Tổ đại biểu 02 ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII, đề xuất 01 nội dung tham luận tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

3. Tiếp xúc cử tri

Căn cứ Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch và tiến hành chia thành viên thành các tổ để tiếp xúc cử tri 3 cấp.

Trong năm 2024, Tổ đại biểu đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum xây dựng và tham gia 04 cuộc tiếp xúc cử tri gồm: tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, trước và sau Kỳ họp thứ 7 và trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh để thông báo kết quả Kỳ họp thường lệ, các Kỳ họp chuyên đề, đồng thời thông báo đến cử tri về thời gian, địa điểm và nội dung Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII. Các thành viên trong Tổ tham gia tiếp xúc cử tri cơ bản đầy đủ và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 cấp gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Trong đó, có 378 ý kiến, kiến nghị của cử tri của 3 cấp. Tổ đại biểu đã tiếp thu và tổng hợp báo cáo gửi Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định cho cử tri.

4. Việc thực hiện kết luận của Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

- Đối với việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum:

Tổ đại biểu đã ban hành Kế hoạch số: 04/KH-TĐB, ngày 29/5/2024 về việc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo số: 08/BC-TĐB ngày 17/6/2024 của Tổ đại biểu HĐND tại thành phố về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII; Kế hoạch số 17/KH-TĐB ngày 29/10/2024 của về giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo số: 19/BC-TĐB ngày 25/11/2024 về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố Kon Tum trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XII.

Ngoài ra, Tổ đại biểu đã ban hành công văn số: 24/CV-TĐB, ngày 29/11/2024 yêu cầu UBND thành phố Kon Tum, UBND phường Duy Tân, UBND xã Vĩnh Quang, UBND xã Đăk Rơ Wa báo cáo làm rõ ý kiến, kiến nghị

của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với một số nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị chưa rõ.

- Đối với giám sát chuyên đề năm 2024:

Tổ đại biểu đã ban hành Kế hoạch số: 18/KH-HĐND ngày 29/10/2024 về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Kon Tum; báo cáo số 23/BC-TĐB ngày 25/11/2024 giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số: 19/KH-TĐB ngày 29/10/2024 về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2022 - 2024; báo cáo số: 24/BC-TĐB ngày 25/11/2024 giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2022 - 2024.

Để đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề năm 2023, Tổ đại biểu đã ban hành Công văn số 12/CV-TĐB ngày 04/9/2024 về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị giám sát 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo số: 22/BC-TĐB ngày 25/11/2024 về kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát chuyên đề năm 2023¹. Qua đó, những tồn tại, hạn chế, kiến nghị của Tổ đại biểu chỉ ra sau giám sát chuyên đề hầu hết đã được UBND tỉnh, UBND thành phố và các cơ quan liên quan khắc phục.

Ngoài ra, các thành viên trong tổ cũng tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ; KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc

Việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có nội dung còn chung chung; có một số ý kiến tổng hợp chưa sát với nội dung cử tri kiến nghị nên khi trả lời chưa nhận được sự đồng thuận của cử tri.

Công tác tham gia giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri của một số thành viên trong Tổ có lúc chưa đầy đủ.

2. Nguyên nhân

Do các thành viên trong Tổ đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt, bận công tác, nên việc tham gia tiếp xúc cử tri, tham gia giám sát có lúc chưa đầy đủ.

Công tác tổng hợp của UBMTTQ Việt Nam cấp xã, phường về ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc chưa sát, chưa đầy đủ so với ý kiến của cử tri.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

¹ Về hiệu quả đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2023.

1. Xây dựng Chương trình và tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh khóa XII theo quy định; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và giải thích đề cử tri và Nhân dân hiểu đầy đủ các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành tại Kỳ họp thứ 8 và các kỳ họp tiếp theo.

2. Xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, giám sát 02 chuyên đề 2025 theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 54/TTHĐND-TH ngày 20/6/2022.

3. Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

4. Tổ chức cho các thành viên nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tại các kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

5. Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Tổ đại biểu năm 2025; tham gia Hội nghị Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

6. Giao ban Tổ định kỳ theo quy chế.

7. Thực hiện các nội dung công việc khác phát sinh (nếu có).

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ban TT. UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- TT. HĐND thành phố;
- Ban TT. UBMMTQVN thành phố;
- T/viên Tổ ĐB HĐND tỉnh tại địa bàn TP;
- Lưu: Tổ Đại biểu.

**TM. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
TẠI THÀNH PHỐ KON TUM
KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ**



Đỗ Thị Hồng Hạnh